

Tại liệu này là bản dịch của văn kiện pháp lý do HUD ban hành. HUD cung cấp bản dịch này với mức phí duy nhất là giúp quý và để đảm bảo rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Bản tiếng Anh của tài liệu này là văn kiện chính thức, hợp pháp và sẽ có hiệu lực. Bản dịch không phải là tài liệu chính thức.

Boả Phaut Trieán Gia Cồ vàø Ñoá Thò Hoa Kỵ
Vaên Phøng Gia Cồ Vaên Phøng Chồng Trình Gia Cồ Ña Gia Hoả

DỠI AÙN CAÙI TIEÁN TÍNH LIEÂM CHÍNH TRONG THUEÂ MỖÙN GIA CỒ

EIV & Quyù Vò

KIEÂM TRA LỖI TỒC HAÕNG LAØM (ENTERPRISE INCOME VERIFICATION, EIV)

Nhõng Ñieàu QUYÙ VÒ Caàn Bieát
neáu Quyù Vò Noáp Ñôn xin hay ñoïc ñôn

Trõ Caáp ThueÂ Mỗùn qua Boả Phaut Trieán Gia Cồ vàø Ñoá Thò (HUD)

EIV là gì?

EIV là hệ thống máy trên cơ sở nói rằng chủ của các thông tin về việc làm và lỗi tặc của những người tham gia vào chương trình trợ cấp thuê mướn của HUD. Thông tin này giúp HUD báo cáo năm "những người đang hưởng quyền lợi".

Thông tin lỗi tặc trong EIV là gì và cơ sở nào?

Ban Ñieàu Quaân An Sinh Xaõ Hoải:

Quyền lợi An Sinh Xã Hội

Quyền lợi Tiền Phĩ Caáp An Sinh

Quyền lợi An Sinh Xã Hội Ghi Danh Kẹp

Danh Mục Thuê Mỗùn Môi Quóac Gia của Ban Dòch Vui Sòc Khoé vàø Nhaân Sõi:

Lõng

Ñền buø thaát nghiệp

Thuê mỗùn môi (W-4)

Thông tin trong EIV đang để làm gì?

Hệ thống EIV cung cấp thông tin về lỗi tặc và tiêu số việc làm của quý và cho chủ nhân và/hoặc quản lý nhà nơi quý và cư. Thông tin này đang để giúp ông/ bà/ người của HUD nhằm kiểm tra việc làm và/hoặc lỗi tặc khi quý và tài kiểm tra để tiếp tục nộp trợ cấp thuê mướn. Các thông tin về hệ thống EIV chính xác hơn, ít mất thời gian và đỡ tốn kém cho chủ nhân hay quản lý hơn là liên lạc trực tiếp nguồn lỗi tặc để kiểm tra.

Tại liệu này là bản dịch của văn kiện pháp lý do HUD ban hành. HUD cung cấp bản dịch này với mục đích duy nhất là giúp quý vị dễ dàng hiểu rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Bản tiếng Anh của tài liệu này là văn kiện chính thức, hợp pháp và nên đọc kỹ. Bản dịch không phải là tài liệu chính thức.

Chú ý và tuân thủ các điều kiện của EIV như sau:

- có bảo hiểm trách nhiệm

Hội đồng có thể xem quy định:

Công việc an sinh xã hội gia đình

Khoảng bảo hiểm hay bảo hiểm sai lỗi của người hoàn toàn hay người khác trong gia đình

Nội dung trả cấp thuê mô hình tài sản ô tô khác.

Có cần thông tin về môi trường và thông tin về tài sản EIV không?

Có. Khi ký tên vào mẫu HUD-9887, Thông Báo và Thỏa Thuận Khai Trình Thông Tin, và mẫu HUD-9887-A, Thỏa Thuận Khai Trình Thông Tin của Nông Nghiệp/Người Thuê là quy định về thông tin cho HUD và chủ nhân hay tuân thủ các điều kiện và thông tin về quy định và nên kiểm tra việc làm và/hoặc lỗi của các tài sản như tiêu chuẩn nội dung trả cấp thuê mô hình HUD. Nếu quy định và khoảng ký tên vào mẫu thỏa thuận thì sẽ bỏ qua các thông tin cho nhân viên hoặc chấm dứt quyền lỗi trả cấp gia đình.

Ai nên cung cấp thông tin EIV?

Chờ đợi quy định và các thông tin nêu trong mẫu thỏa thuận HUD-9887 mà quy định và phải ký tên môi trường có thể nên cung cấp thông tin về quy định và trên EIV.

Trách nhiệm của tài sản là gì?

Là người thuê nhà có trả cấp HUD, quy định và phải xác nhận là thông tin cung cấp trong đơn xin trả cấp gia đình và mẫu đơn nên kiểm tra và tài sản kiểm tra trả cấp (mẫu HUD-50059) là chính xác và trung thực. Nhiều quy định nội dung nêu trong tài liệu *Quyền & Trách Nhiệm của Người Thuê* mà chủ nhân hay tuân thủ các điều kiện và phải cung cấp cho quy định và môi trường.

Phải do dung cấp thông tin sai

Cung cấp thông tin sai là gian lận. Những người gian lận sẽ bị xử lý ra ngoài nhà, trả lại trả cấp qua cao nhất nên, phải tiền nên \$10,000, phải trả nên 5 năm, cấm nhân trả cấp thuê mô hình trong tổng lại và/hoặc bỏ chính quyền tiêu bang và nhà phòng phải.

Báo về bản thân, làm theo các nội dung nội dung của HUD

Khi nên vào đơn xin và xin tài sản kiểm tra, quy định và phải ghi tất cả các nguồn lỗi của quy định và hay bất cứ người nào trong nhà nên. Một số nguồn bao gồm:

Lỗi của tổ chức công bằng

Tiền trả an sinh

Quyền lỗi thaát nghiệp

Quyền lỗi An Sinh Xã Hội hoặc Tiền Trả Cấp An Sinh

Quyền lỗi cứu chữa bệnh

Hồ công, nội dung, v.v...

Lỗi của tài sản

Tại liệu này là bản dịch của văn kiện pháp lý do HUD ban hành. HUD cung cấp bản dịch này với mục đích duy nhất là giúp quý vị dễ dàng hiểu rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Bản tiếng Anh của tài liệu này là văn kiện chính thức, hợp pháp và nên đọc kỹ. Bản dịch không phải là tài liệu chính thức.

Tiền nhận thay mặt trẻ nhỏ:

- *Caáp đōđōng con cũi*
- *Tiền trũi AFDC*
- *An Sinh Xũ Hoũ cho trũi em, v.v...*

Neáu quý vị và cũi bắt cũi thũc mũc nũc veũ soũ tiền nhận đōđōng cũi phũi tĩn lũc lĩi tũc hay kũng, xin hũi chũ nhận hay quũn lũ nhũ cũi quý vị.

Khi cũi thay đũ veũ lĩi tũc gia ñĩn hay soũ ngũđũ trong gia ñĩn, liũn lũc ngay vũ chũ nhận hay quũn lũ nhũ ñũ xem ñũc nũc cũi aũn hũđũ ñũn trũ cũi thũc thũc mũc đũn hay kũng.

Chũ nhận hay quũn lũ nhũ phũi ñũ cho quý vị và mũt bũn tũ thũng tĩn "Cũch xũc ñũn thũc mũc đũn" bao gũm danh sũch ñũng gi bao gũm hay trũ kũi lĩi tũc.

Neáu kũng ñũng yũ vũ thũng tĩn EIV thũ sao?

Neáu kũng ñũng yũ vũ thũng tĩn viũc lũm vũ/hũc lĩi tũc trong EIV, quý vị và phũi bũo cho chũ nhận hay quũn lũ nhũ biũt. Chũ nhận hay quũn lũ nhũ seũ liũn lũc trũc tiũp nguũn lĩi tũc ñũ ñũ kiũm trũ viũc lũm vũ/hũc lĩi tũc quý vị và kũng ñũng yũ. Mũt khi chũ nhận hay quũn lũ nhũ nhũn thũng tĩn tũ nguũn lĩi tũc thũ quý vị và seũ đōđōng thũng bũo kũt quũ bũng vũn bũn.

Neáu tũi kũng bũo cũo lĩi tũc trũđũc vũ hiũn ñũng bũo cũo trong EIV thũ sao?

Neáu bũo cũo cũi EIV cho biũt lĩi tũc tũ thũi gian trũđũc mũ quý vị và kũng bũo cũo thũ quý vị và cũi hai lũi chũ: 1) quý vị và cũi thũ ñũng yũ vũ bũo cũo cũi EIV neáu bũo cũo nũ ñũng, hũc 2) quý vị và cũi thũ kũng ñũng yũ vũ bũo cũo neáu thũy kũng chĩn xũc. Khi ñũ chũ nhận hay quũn lũ nhũ seũ tiũn hũn kiũm trũ quũ ñũ tam nhận bũng vũn bũn vũ nguũn lĩi tũc bũo cũo. Neáu nguũn ñũ xũc nhận lĩi tũc nũc lũ ñũng thũ quý vị và phũi trũi lũi bắt cũi trũ cũi thũc thũc mũc đũn nũp tũ ñũm (5) ñũm trũđũc vũ cũi thũ bũ phũit neáu xũt thũy quý vị và cũi yũ che giũu lĩi tũc cũi ñũn.

Ñũc gi xũy rũ neáu thũng tĩn trong EIV kũng phũi cũi tũi?

EIV cũi thũ tiũt lũ hũ sũ cũi thũ bũ mũo danh; cũi ngũđũ mũoũn đũng soũ an sinh xũ hoũ cũi quý vị và. Neáu phũt hiũn ñũđũc, quý vị và phũi bũo cho Ban Ñũc Quũn An Sinh Xũ Hoũ bũng cũch gũi soũ miũn phĩ 1-800-772-1213. Cũi thũng tĩn thũm veũ mũo danh trũn mũng lũũi cũi Ban Ñũc Quũn An Sinh Xũ Hoũ tũ: <http://www.ssa.gov/pubs/10064.html>.

Tại liệu này là bản dịch của văn kiện pháp lý do HUD ban hành. HUD cung cấp bản dịch này với mục đích duy nhất là giúp quý vị dễ dàng hiểu rõ quyền hạn và nghĩa vụ của mình. Bản tiếng Anh của tài liệu này là văn kiện chính thức, hợp pháp và sẽ có hiệu lực. Bản dịch không phải là tài liệu chính thức.

Toại phải liên lạc với ai nếu lỗi tặc hay tặc caáp thuê mớu bở tính sai?

Trởuợc tặc, liên lạc với chủ nhân hay quãn lý nhạ sẽ sẽ đợc giải thích.

Neáu cần giúp đỡ thêm, quý vị cò thể liên lạc với quãn lý hợp ñang của ngoài nhạ mà quý vị cò người, và neáu thấy sẽ đợc giải quyết thỏa ñàng, quý vị cò thể liên lạc với HUD. Muốn sẽ đợc giúp đỡ tìm văn phớng HUD gần nhất cò thể cung cấp thông tin hợp ñang cho người quãn lý hợp ñang, xin gọi cho Văn Phớng Gia Cũ Ña Gia Ñình theo số: 1-800-685-8470.

Toại cò thể lấy thêm thông tin về EIV và tiến trình kiểm tra lỗi tặc ư ñâu?

Chủ nhân hay quãn lý nhạ cò thể cung cấp thêm thông tin cho quý vị về EIV và tiến trình kiểm tra lỗi tặc. Hợp cớng cò thể gửi yêu cầu và sẽ người quãn lý hợp ñang thích hợp hay văn phớng HUD ñà phớng sẽ lấy thêm thông tin.

Neáu cò dưng máy tính, quý vị cò thể xem thêm về EIV và tiến trình kiểm tra lỗi tặc trên trang góc EIV Ña Gia Ñình của HUD tại: www.hud.gov/offices/hsg/mfh/rhiep/eiv/eivhome.cfm.